

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác tham gia đào tạo tại Nhật Bản với nội dung về "Hoạch định chính sách"

Dự án tổ chức đào tạo tại Nhật Bản cho đoàn cán bộ của Việt Nam trong 5 ngày kể từ ngày 4/8/2019. Đoàn công tác với tổng số 11 người tham gia bao gồm Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các cán bộ cao cấp như Cục trưởng, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam và Hiệu trưởng trường đại học có liên quan đến xây dựng chính sách cho nguồn lực y tế của Việt Nam. Mục đích của khóa đào tạo nhằm thảo luận về những định hướng chính sách cho nguồn nhân lực y tế dựa trên cơ sở dự đoán những thay đổi trong các vấn đề sức khỏe của quốc gia như vấn đề già hóa dân số. Đoàn đã thăm Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, Hội Điều dưỡng Nhật Bản, Đại học và Bệnh viện Quốc tế St.Luke. Trong thời gian đào tạo, Đoàn đã có nhiều cuộc đối thoại với cấp quản lý và tổ chức thực hiện tại các đơn vị viếng thăm về nội dung liên quan đến phát triển nguồn lực y tế dựa trên các vấn đề sức khỏe đồng thời cũng chia sẻ điểm giống và khác nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam. Vào ngày cuối cùng, các thành viên đã thảo luận để làm rõ vị thế của đào tạo lâm sàng sau tốt nghiệp trong chính sách nhân sự chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và nó sẽ góp phần xây dựng luật pháp liên quan trong quá trình sửa đổi hiện nay.



Lễ trao chứng nhận kết thúc đào tạo tại Trung tâm hợp tác quốc tế của trụ sở chính JICA



Chào xã giao tại trụ sở chính JICA - Bà Suzuki Noriko, Phó chủ tịch cảm ơn sự hợp tác và bàn về phương hướng hoạt động trong thời gian tới



Thăm Trung tâm đào tạo Đại học Quốc tế St.Luke - Tìm hiểu vị thế của đào tạo lâm sàng của Nhật Bản



Chia sẻ nền tảng của những nỗ lực cải thiện chất lượng chăm sóc y tế từ Viện trưởng Dr. Jiya Fukui của Bệnh viện Đại học Quốc tế St.Luke



Trao đổi ý kiến với nghị sĩ quốc hội Mr. Masahiro Ishida, nam nghị sĩ điều dưỡng đầu tiên, về cải thiện chính trị và chất lượng chăm sóc

Tài liệu dự án được đăng tải trên website của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Để hỗ trợ đào tạo thực hành lâm sàng trên toàn quốc, Dự án đã phối hợp đăng tải bộ tài liệu giảng dạy đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (tiếng Việt và tiếng Anh) do dự án xây dựng lên trang web của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Bộ tài liệu giảng dạy gồm 04 tài liệu: Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Chương trình chuẩn đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; Chương trình và tài liệu đào tạo cho người hướng dẫn; Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo (xem thêm Bản tin Vol 27 để biết tổng quan về từng tài liệu giảng dạy). Chúng tôi hy vọng rằng không chỉ những người liên quan đến điều dưỡng tại Việt Nam mà nhiều người quan tâm đến điều dưỡng sẽ ghé thăm trang web này.

<http://asttmoh.vn/chia-se/tai-lieu-dao-tao-thuc-hanh-lam-sang-cho-dieu-duong-moi/>



Hướng tới thiết lập hệ thống triển khai đào tạo tự chủ

Trong quá trình giám sát hỗ trợ thực hiện tại tỉnh dự án trong quý I/2019, đa phần các bệnh viện đều có vấn đề chung liên quan đến "đánh giá dựa trên năng lực". Trong tương lai, để các bệnh viện trên toàn quốc có thể độc lập và tự chủ thực hiện đào tạo, việc đào tạo cho người hướng dẫn phụ trách cách đánh giá điều dưỡng viên mới và đánh giá hệ thống đào tạo là không thể thiếu.

Vì vậy, ngày 23/8/2019, Dự án đã tổ chức hội thảo và mời các chuyên gia đào tạo điều dưỡng trên cả nước tham dự. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã được đưa ra như việc xây dựng các tài liệu giảng dạy để đánh giá dựa trên năng lực và phương pháp tiếp cận sử dụng CNTT. Dựa trên những ý kiến này, trong tương lai dự án sẽ phát triển thêm các hoạt động để tăng cường hệ thống đào tạo.



Thảo luận về chủ đề đào tạo người hướng dẫn